

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายวิเชียร ดอนจ้อย	ประธานสภาอบต.หนองพันจันทร์
๒	นายชาญชล ศรีนวลมาก	รองประธานสภา อบต.๗
๓	นายจิตร บุญวัดช้าง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๔	นายรังสรรค์ แจ้จรรยา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๕	นายสกล บุญธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๖	นายประเสริฐ จิตต์สกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๗	นายอิทธิพงษ์ ชรินทร์ทนกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๘	นายศุภชัย มีกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๙	นางย้อย ทองมาก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๐	นางสาวภาณิดา บำรุงสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๑๑	นายหุ่่นสาม กอเจริญสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐
๑๒	นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายทองเจือ อุดร	นายก อบต.หนองพันจันทร์
๒	นายอนวัตร โปบุญเรือง	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์
๓	นายทรงศักดิ์ เจริญสุข	รองนายก อบต.หนองพันจันทร์
๔	นายชาญณรงค์ ฉวีหาญ	เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร์
๕	นายไพศาล อุ่นอ่อน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
๖	นายธนากรุต ยกกลิ่น	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗	นายรณภพ มีคิตธรรม	ปลัดอำเภอบ้านคา
๘	นายสุกิจ แก่นสุสติ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
๙	นายฉลอง แซ่ลื้อ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
๑๐	นายลำพอง ทองสุกใส	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
๑๑	นายล้วน รัชตวิชรางกูร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
๑๒	นายประกิต พุ่มพวง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
๑๓	นายจรินทร์ อ่อนน่วม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
๑๔	นายเฉลิมชัย ศรีถม	กำนันตำบลหนองพันจันทร์

๑๕	นายธนากร ศิริพิศ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
๑๖	นายเลิศศักดิ์ พยาเคราะห์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
๑๗	นายไพฑูรย์ แซ่โจ้ว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายอาคม ขำพินวงษ์ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑
 ๒. นายบำเพ็ญ ราชสิงโห สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓
 ๓. นางสาวปานรัตน์ ศรีบัวอ่ำ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙

ผู้มาประชุม ๑๒ คน
 ผู้ลาประชุม - คน
 ผู้ขาดประชุม - คน
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขาธิการสภาได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อ นายอำเภอบ้านคา และนายอำเภอบ้านคาได้พิจารณาให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่
- การประชุมวันนี้สมาชิกสภาฯ ไม่มาจำนวน ๓ ท่าน
- ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติที่ประชุม

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

: เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

: มีมติรับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ประธานสภา : ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีมติรับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิเชียร ดอนจ้อย)

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภา : ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

นายก อบต.หนองพันจันทร์ : เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมา ณ อนุมัติ	งบประมา ณ ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่าย กรณีมีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง
บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหาร ทั่วไป	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้ สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่อง กับการ ปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการอบรม สัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ (-)	๒๐๐,๐๐๐	
บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหาร ทั่วไป	งบลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ค่า บำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์		๖,๖๗๐	๑๐๐,๐๐๐ (+)	๑๐๖,๖๗๐	เนื่องจากตั้ง งบประมาณไว้ ไม่เพียงพอ
บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหาร ทั่วไป	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้ สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่อง กับการ ปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการอบรม สัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (-)	๐	
บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหาร ทั่วไป	งบลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบ หยอชิง ขนาด ๒๕ แรงม้า		๐	๒๐๐,๐๐๐ (+)	๒๐๐,๐๐๐	เนื่องจากไม่ได้ ตั้งงบ ประมาณไว้

ประธานสภาฯ	: ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย
เลขานุการสภาฯ	: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพิ่ม และค่าครุภัณฑ์ การเกษตร เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งคุณลักษณะไม่ได้มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จึงจำเป็นต้องกำหนดคุณลักษณะที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากการนำมาใช้ประโยชน์สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานมีประสิทธิภาพ การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ	: มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์และราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ที่ประชุม	: อนุมัติ ๑๐ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิเชียร ดอนจ้อย)
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ	: มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมกับที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญ
นายก อบต.หนองพันจันทร์	: เนื่องจากวันนี้มีผู้นำชุมชน รวมทั้งปลัดอำเภอบ้านคา ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งกระผมก็ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ที่อำเภอบ้านคา ตามหนังสือแจ้งจากอำเภอบ้านคา เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของตำบล เพื่อให้การเสนอของงบประมาณนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกัน มีท่านใดจะเสนอแนวทางโครงการในเรื่องใด ขอเชิญ
นายไพศาล อุ่นอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	: หมู่ที่ ๑ ได้พิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฯในเรื่องน้ำประปา
นายประภิต พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	: หมู่ที่ ๒ จะเสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าวัดหนองโก
นายธนากร ศิริพิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	: หมู่ที่ ๓ เสนอโครงการขุดลอกรางน้ำข้างถนน

- นายเฉลิมชัย ศรีถม : หมู่ที่ ๔ เสนอไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาในหมู่บ้าน
กำนันตำบลหนองพันจันทร์
- นายจรินทร์ อ่อนน่วม : หมู่ที่ ๕ เป็นเรื่องน้ำประปา โดยขยายท่อน้ำประปา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
- นายล้วน รัชตวัชรางกูร : หมู่ที่ ๖ เสนอโครงการวางท่อประปา เส้นทางเสนห์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
- นายเลิศศักดิ์ พยาเครือ : หมู่ที่ ๗ เสนอโครงการขยายท่อน้ำประปา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
- นายไพฑูรย์ แซ่ใจ้ว : หมู่ที่ ๘ จะเสนอมอเตอร์เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
- นายสุกิจ แก่นสุสติ : หมู่ที่ ๙ จะเสนอโครงการขยายท่อ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
- นายลำพอง ทองสุกใส : หมู่ที่ ๑๐ จะเสนอขอโครงการเปลี่ยน/ขยายท่อประปา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
- นายฉลอง แซ่ลื้อ : หมู่ที่ ๑๑ จะเสนอขอโครงการประปา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
- นายก อบต.หนองพันจันทร์ : ของตำบลจะเน้นประปาใหญ่เป็นหลัก
- ประธานสภา : มีท่านใดจะปรึกษาหารือกับที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๔

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) อดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ) อาคม ขำพินวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอาคม ขำพินวงษ์)
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ศุภชัย มีกุล ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายศุภชัย มีกุล)
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ประเสริฐ จิตต์สกุล ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ จิตต์สกุล)
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ สมัย..... สมัยที่ ครั้งที่ /๒๕๖๔ ประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) วิเชียร ดอนจ้อย
(นายวิเชียร ดอนจ้อย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔